

สรุปการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโມสรทหารบก (ส่วนกลาง)

ผู้มอบนโยบาย	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
<p>พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>วันนี้เป็นการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย Roadmap กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนพื้นที่ทุกส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสิ้น ซึ่งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นความคาดหวังของประชาชน รัฐบาลและประเทศชาติ ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มที่และช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์</p> <p>ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสื่อสาร ทำความเข้าใจ กลุ่มเกลาทางสังคม (Socialization) และกระตุ้นให้กลไกในระดับต่าง ๆ เกิดการขับเคลื่อนการทำงาน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยจำเป็นต้องใช้หลักการ บริหารงาน ๒ ประการ คือ ความเป็นเอกภาพและความสามารถในการบูรณาการ</p> <p>ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องทำงานตามอำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตอบสนองต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๑. นโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรอบในการกำหนดนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ - นโยบายของรัฐบาล/คสช. - Roadmap ระยะที่ ๒ - ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย - ความต้องการของประชาชน <p>๒. แนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒.๑ การบริหารราชการแผ่นดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารราชการอย่างเป็นเอกภาพ - ความสามารถในการบูรณาการ <p>๒.๒ ปฏิบัติตามบทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน</p> <p>๒.๓ โปร่งใส และเป็นธรรม</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน - ทุกจังหวัด</p>

ผู้มอบนโยบาย	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>รัฐบาลจะประเมินผลงานทุก ๓ เดือน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะมีการประเมินทุกเดือน</p> <p>๓. นโยบายที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์</p> <p>๓.๑ การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ - น้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา , หลักการทรงงาน โครงการพระราชดำริ เป็นต้น ไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ - การสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีระบบกล่อมเกล่าใน ทุกระดับ/สถาบัน เช่น สถาบันครอบครัว โรงเรียน สังคม ภาคประชาสังคม เป็นต้น <p>๓.๒ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลดความขัดแย้ง สร้างความสงบสุขและเป็นธรรม ประชาชน เห็นต่างได้แต่ต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ข้าราชการต้องไม่เลือกข้าง/เลือกฝ่าย - การปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยม ๑๒ ประการ <p>๓.๓ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p> <p>การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เอาชนะใจคนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพพื้นที่และ คุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p>๓.๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ดำรงธรรม ต้องเป็นทางออก/คำตอบในการแก้ไขปัญหา และให้บริการประชาชน สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ ฯ มีความเหมาะสม สะดวกต่อการให้บริการ/รับบริการ - การให้บริการประชาชน “บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้” - ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ขอให้มีความครอบคลุมในทุกพื้นที่ - การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ ได้แก่ การแยกขยะ การเก็บขยะ สถานที่ทิ้งขยะ ฯลฯ จะต้องมีการหารือกันต่อไป - การรักษาความสะอาด/ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ สถานที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพื้นที่ จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นให้ทุกสถานที่ทั่วประเทศเป็นที่ปลอดภัย - การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ต้องเตรียมพร้อมรับ แก้ไขให้ทัน - การกำจัดผักตบชวา เริ่มต้นกำจัดตั้งแต่คูคลองเล็ก ๆ ให้ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลร่วมถึงการนำผักตบชวาไปใช้ ประโยชน์ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย ศิลปชีพ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงาน - ทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงาน - ทุกจังหวัด - ปค. , สธ. , ปภ. , จชต. - ทุกหน่วยงาน - ทุกจังหวัด - สธ. - ทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงาน - ทุกจังหวัด - ปภ. - ปภ. , สธ , พช. , ยผ.

ผู้มอบนโยบาย	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>๓.๕. การกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสร้างรายได้ให้ครัวเรือน การส่งเสริม/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน , OTOP ฯลฯ - Zoning เพื่อการเกษตร ชี้แจง/ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าแต่ละพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใด มีปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม่ อย่างไร - การออกเอกสารสิทธิที่ดิน ขอให้ดำเนินการออกเอกสาร ณ ปัจจุบันให้ถูกต้อง/เป็นไปตามกฎหมาย <p>๓.๖ การบริหารบ้านเมืองที่ดี ดำเนินแผนงาน/โครงการที่สร้างประโยชน์ในพื้นที่/เป็นความต้องการของประชาชน อย่างโปร่งใส โดยดำเนินการ</p> <p>๓.๖.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน - หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำเกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการปกครองและมาตรการทางกฎหมาย อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว - ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐควบคุม กำกับดูแล การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัด - หากหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริต ให้ถือเป็นความผิดวินัย/ความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี <p>๓.๖.๒ การกำกับดูแลการบริหารงานของ อปท. ให้เกิดความโปร่งใส ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอกำกับดูแลการดำเนินงานของ อปท. ให้มีความถูกต้อง คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.</p> <p>๓.๖.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ - พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม และถ่วงดุลอำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ และสร้างกลไกความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน 	<ul style="list-style-type: none"> - พช. - สป. - ทด. - ทด. - ทุกหน่วยงาน - ทุกจังหวัด

ผู้มอบนโยบาย	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>๓.๖.๔ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง - ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมจรรยาวิชาชีพอของบุคลากร - เสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ <p>๓.๗ เรื่องอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technology Digital เช่น อินเทอร์เน็ต การกระจายเสียงวิทยุ โทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งยังไม่มีการบริหารจัดการที่สมบูรณ์ เริ่มจากการวางระบบ Hard Infrastructure , Soft Infrastructure และที่สำคัญคือกฎ/ระเบียบและความปลอดภัยของระบบ เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการศึกษาและข้อมูลพื้นฐาน - การสรรหาผู้บริหาร/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รักษาในกรณีครบวาระ ให้พิจารณาบุคคลเป็นคนดีและเหมาะสม สามารถทำงานตอบสนองความต้องการ โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของประชาชนเพื่อบริหารงานในช่วงนี้ <p>๔. แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในท้องที่ และท้องถิ่น กระตุ้นข้าราชการในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักรู้ถึงนโยบาย หน้าที่ และภารกิจที่ได้มอบหมาย - เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการดูแลพื้นที่/ความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจำเป็นต้องทราบถึงนโยบายของทุกหน่วยงาน/เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทุกเรื่อง - ปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดความสงบสุข ไม่เลือกข้าง ไม่เลือกฝ่ายไม่ทำงานเพื่อสนองความต้องการของตนเอง - ลงพื้นที่ดูแลประชาชนสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำชับนายอำเภอให้ลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ <p>ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการในส่วนกลางจะปฏิบัติงานทุกอย่างเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สด. - ทุกจังหวัด - ทุกจังหวัด
<p>นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. แนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกันทำงานเพื่อสถาบันมหาดไทย ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด - ปรับเปลี่ยนทัศนคติ อุดมการณ์ - เป็นข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ดูแลประชาชนตามแนวทางของพระองค์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงาน - ทุกจังหวัด

ผู้มอบนโยบาย	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>- ศึกษานโยบายของรัฐบาล ๑๑ ด้าน นโยบายของ คสช. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยใช้แนวทางตามพระราชดำริ เพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาคและท้องถิ่น</p> <p>- ปฏิบัติงานตามอำนาจ/หน้าที่ ภารกิจ บริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง</p> <p>- อำนวยความเป็นธรรม เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>- ยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการดูแลประชาชน</p> <p>- การบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า</p> <p>๒. แนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ๕ ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประสาน ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผล</p> <p>- ๓ ประสาน คือ ประสานงาน ประสานใจ ประสานการปฏิบัติ โดยให้เกียรติกับผู้ร่วมงาน</p> <p>- บริหารงานบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่ความรู้สึก</p> <p>- ตัดสินใจแบบทหาร ปฏิบัติแบบพลเรือน</p> <p>- การทำงานแบบบูรณาการ โดยยึดแบบอย่างในการรับเสด็จ ซึ่งเป็นการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบ</p> <p>- พัฒนาการทำงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ในฐานะกรมและกระทรวง เพื่อดูแล/สนับสนุนการทำงานของกรม รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด</p> <p>- ร่วมกันยกระดับการทำงานของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน</p> <p>- ทุกจังหวัด</p>
<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานต้องมีการประเมินผลดำเนินงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และข้าราชการทุกระดับ โดยกระทรวงมหาดไทยประเมินทุกเดือน และรัฐบาลประเมินผลทุก ๓ เดือน</p> <p>๒. หากจังหวัดมีข้อติดขัด ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ขอให้ส่งกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบและสนับสนุนการทำงาน</p> <p>๓. งบประมาณ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่ ทั้งงบ Function ของหน่วยงานอื่น งบของกระทรวงมหาดไทย งบตามยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบประมาณ อปท. เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๔. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาการสรรหาสมาชิก อปท. ที่ครบวาระให้มีความเหมาะสม</p> <p>๕. การรายงานผลดำเนินงานต่าง ๆ ขอให้มีการปรับปรุงระบบ/วิธีการ ให้มีความสะดวกขึ้น และขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมทั้งรายงานผล/เสนอแนะ</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- สด.</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ผต.</p> <p>- ศกค.มท.</p>

ผู้มอบนโยบาย	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารราชการ/ปฏิบัติงาน		
๑. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ประเด็นเรื่องเอกภาพของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามประกาศ คสช. ที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งการ บังคับบัญชา กำกับ ดูแล บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขตจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว ลำดับศักดิ์ของประกาศฉบับนี้เทียบเท่า พ.ร.บ. แต่ขณะนี้การทำงานในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร	- สกม.สป.
๒. นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	<p>๑. เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วงเงิน ๒๐ ล้านบาทสำหรับทุกภัย ซึ่งแต่ละจังหวัดมีขนาดพื้นที่และประสบภัยที่ไม่เหมือนกัน ขอให้พิจารณาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วถึงและทั่วถึง</p> <p>๒. กรณีมีผู้ประสบภัยจากฟ้าผ่า ไม่สามารถใช้งบช่วยเหลือได้ เนื่องจากมีการตีความว่าไม่เป็นภัยธรรมชาติ</p> <p>๓. การปรับแผนประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะทำได้ก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ซึ่งเดิมเป็นแผนฯ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เมื่อมีนโยบายของรัฐบาล/คสช. และค่านิยม ๑๒ ประการ จึงไม่สามารถปรับแผนให้สอดคล้องได้โดยตรง จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแนวปฏิบัติให้จังหวัด</p>	- ปภ. - ปภ. - สบจ.สป.
๓. นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การแบ่งส่วนราชการ และการกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในจังหวัดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องร่วมมือ ร่วมใจ ให้เป็นเอกภาพ ในการที่จะลงไปแก้ไขปัญหาทุกอย่างในพื้นที่ แต่มีบางหน่วยที่มอบอำนาจให้หน่วยงานในระดับจังหวัด โดยไม่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นข้อบกพร่องในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถชี้เป้าได้ โครงการของรัฐบาลจึงเหลือแต่การอบรม สัมมนา	- สกม.สป. - สบจ.สป.
๔. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	การแก้ไขปัญหาที่ดินรอบอุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี ครอบคลุมจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี ไม่สามารถดำเนินการรังวัดได้เนื่องจากขาดงบประมาณในการสนับสนุน ขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับทางกรมที่ดินตามแผนงาน วงเงิน ๕๐ ล้านบาท ในเวลา ๓ ปี แบ่งสายสำรวจออกไป หากดำเนินการได้จะสามารถออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านประมาณ ๑๐,๐๐๐ ราย	- ทด.
๕. นายสุรพล พันธ์อำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	<p>๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๙๐ มีพื้นที่การเกษตร/ที่ดินทำมาหากินน้อย</p> <p>๒. บุคลากรไม่พร้อมและไม่เพียงพอ</p>	- กจ.สป. - สกม.สป.

ผู้มอบนโยบาย	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>๓. ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย</p> <p>๔. ปัญหาด้านความมั่นคงชายแดน</p> <p>๕. อำเภอทั้ง ๗ อำเภอติดชายแดนยาว ๔๘๔ กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมเข้าสู่ชายแดนไม่สะดวก</p> <p>๖. การดูแลรักษาป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ</p> <p>๗. การแก้ไขระเบียบเรื่องการให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถที่จะแก้ปัญหาความมั่นคง เช่น เรื่องของรักษาสถาบัน ใครจะมาละเมิดไม่ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องดำเนินการในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จว.) โดยไม่ต้องฟังจากรัฐบาล เรื่องความมั่นคงอื่นๆ ที่อยู่ตามแนวชายแดน หรือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม</p>	
<p>๖. นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี</p>	<p>การตัดต้นไม้ตามบริเวณถนนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการตัดต้นไม้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน คือ เป็นต้นไม้ที่ประชาชน ตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่จ้างเอกชนไปทำการตัดต้นไม้</p> <p>ขอเสนอแนะว่าการตัดต้นไม้ริมถนนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรจะมีการสำรวจว่าเป็นต้นไม้ชนิด ขนาด ประเภทใดบ้าง ก่อนที่จะมีการตัดต้นไม้</p>	<p>- กฟภ.</p>
<p>๗. นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร</p>	<p>การตัดต้นไม้เป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้เห็นว่าต้นไม้ที่ประเทศสิงคโปร์นั้นสวยงามเนื่องจากไม่ต้องตัดต้นไม้ เพราะมีการนำสายไฟฟ้างัดดิน และกรุงเทพมหานครมีแผนดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว และขอให้การไฟฟ้านครหลวงเร่งรัดการนำสายไฟฟ้างัดดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้รวดเร็ว</p> <p>กรุงเทพมหานครมีแนวคิดในการเปิดอบรมเรื่องการตัดแต่งต้นไม้ โดยจะหารือกับการไฟฟ้านครหลวงกรณีการไฟฟ้านครหลวงจ้างผู้รับเหมาที่จะมาตัดแต่งต้นไม้ นั้น ต้องผ่านการฝึกอบรมจากกรุงเทพมหานครก่อน</p>	<p>- กทม. - กฟน.</p>
<p>๘. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก</p>	<p>การกำหนดอัตรากำลังของรองผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีความเหมาะสม หากมีความจำเป็นต้องเกลี้ยอัตรากำลัง ถ้าหากไม่ให้อัตรากำลังเพิ่มก็ยุบตำแหน่ง ๘ว ในส่วนกลาง ไปกำหนดเป็นตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทน</p> <p>การทำงานของกระทรวงมหาดไทย จุดแตกหักอยู่ที่อำเภอ การขับเคลื่อนของที่ทำกรปกครองอำเภอ มีเสมียนปกครองอยู่ประมาณ ๑ - ๒ คน และ ลูกจ้างสย. (โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและความมั่นคงของมนุษย์ของกรมการปกครอง) ลูกจ้างเงินยาเสพติด ซึ่งจ้างมาเป็น ๑๐ ปีแล้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอให้ปรับเป็นลูกจ้างประจำหรือตำแหน่งอื่น เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยได้ดีขึ้น</p>	<p>- กจ.สป. - ปค.</p>

ผู้มอบนโยบาย	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
๙. นายสมชัย ्हทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	หมู่บ้าน ๕ หมู่บ้านในตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตากเป็นหมู่บ้านที่อพยพจากการสร้างเขื่อน มาตั้งหมู่บ้านอยู่บนหลังเขื่อน จนถึงขณะนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวด้วย	- กฟภ.
๑๐. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี	จากกรณีอาคารถล่มในจังหวัดปทุมธานี มีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องการตีความระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๕๖ ว่าภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นในกรณีดังกล่าวเป็นภัยพิบัติที่เกิดเพราะความประมาท เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบจะใช้เงินอุดหนุนราชการไม่ได้ แต่ในเหตุการณ์เฉพาะหน้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณ แต่ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ ขอเสนอแนะให้สามารถนำเงินอุดหนุนราชการฯ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนแล้วไปไล่เบี้ยทางแพ่งจากผู้เป็นเจ้าของโครงการจะเป็นผลดีในทางปฏิบัติ	- ปภ.
๑๑. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	ขอให้ช่วยผลักดันการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๓ (๑) บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่อำนาจนั้นเกี่ยวกับราชการของส่วนราชการใดและส่วนราชการนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจนั้นให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้น” ปรากฏว่า ณ ขณะนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถที่จะปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ จึงต้องแก้ไขด้วยการรักษาราชการแทน ขอความกรุณาผลักดันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้	- สกม.สป. - สบจ.สป.

สำนักนโยบายและแผน สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.